



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHỨA NHẬT**

*

Ngày 2-9-2018

Chúa nhật 22 Thường niên

Từ trái tim con người

LỜI CHỨA:

Mc 7, 1-8a.14-15.21-23

Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiên nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.

Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiên nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phạm”.

Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế. Vì từ bên trong,

(xem tiếp trang 2)

**Đại hội mừng kỷ niệm 100 năm
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam**

Trong hai ngày 22-23/8/2018, tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang đã diễn ra Đại hội mừng kỷ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam với chủ đề: **THÁNH THỂ - NGUỒN SỐNG.**

Sau Đại hội VỀ ĐẤT HỨA 2 của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

tổ chức tại Bình Triệu năm 1972, thì Đại hội mừng kỷ niệm 100 năm phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại La Vang đã quy tụ đầy đủ nhất đại diện các thành viên của phong trào này. Hơn 3000 người gồm các Đức Giám mục, các tuyên úy, trợ úy, huynh trưởng, trợ tá thuộc 23/26 liên đoàn của các giáo phận và đại diện



Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ, Pháp, và Châu Úc đã hiện diện trong Đại hội này.

Đức Tổng giám mục giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định rằng chưa có Đại hội của đoàn thể Công giáo nào lại có đông đảo các giám mục và linh mục như Đại hội

này. Điều đó nói lên sự quan tâm ưu ái đặc biệt và điểm nhấn mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam: giáo dục đức tin cho thiếu nhi và phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một trong những đoàn thể thích hợp nhất. Còn Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo

(xem tiếp trang 2)

**Đại hội Thế giới các Gia đình tại Dublin:
Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ bế mạc**

DUBLIN, AILEN – Chiều Chúa nhật 26-8-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ duy nhất trong cuộc viếng thăm 36 tiếng đồng hồ tại Dublin, kết thúc Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ 9.

Lúc gần 14g30, Đức Thánh Cha đã đến Công viên Phoenix, cách tòa Sứ Thần 1,7 km để cử hành Thánh lễ cho hơn 500 ngàn tín hữu; đây là Thánh lễ duy nhất ngài cử hành trong cuộc viếng thăm Ailen. Trời đã tạnh mưa trước khi Thánh lễ, nhưng bầu trời vẫn đầy đặc mây và gió thổi khá mạnh.

Phoenix là một trong những công viên thành phố lớn nhất ở Châu Âu, rộng hơn 700 hécta, cách trung tâm Dublin 3 km về hướng Tây Bắc. Ngày 29 tháng 9 năm 1979, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cử hành Thánh lễ tại đây trước sự hiện diện của hơn 1 triệu người.

Đến Công viên, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục sở tại Diarmuid Martin tiếp đón và cùng đi xe tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu quy tụ tại đây để tham dự Thánh lễ.



Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 Hồng y và Giám mục các nước và hơn 300 linh mục Ailen và nước ngoài.

Mở đầu thánh lễ, thay vì nghi thức thông hối thông thường, bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cuộc gặp gỡ của ngài chiều hôm trước với 8 nạn nhân đã từng bị lạm dụng tình dục và ngài dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện xin ơn tha thứ vì những tội lỗi đó.

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Tin Mừng theo thánh Gioan, chương 6, trong đó nhiều môn đệ và thính giả khác hoang mang,

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô ố”.

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng hôm nay khởi đi từ một chuyện nhỏ, chuyện các môn đệ không rửa tay trước khi ăn. Đối với người Pharisêu, sau khi ra nơi phố chợ, người ta thường trở nên ô ố do đụng chạm. Phải rửa tay, vì tay ô ố làm đồ ăn ô ố, và đồ ăn ô ố sẽ khiến cả con người ô ố. Đức Giêsu đã long trọng khẳng định: “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô ố” (c.15). Khẳng định này là một cuộc cách mạng trong Do Thái giáo, bởi lẽ đời sống người Do Thái bị bao vây bởi nhiều cấm kỵ: không được ăn thịt heo, hay thịt thú chết ngạt; không được đụng vào xác chết, vào người phong cùi; không được ăn chung với dân ngoại hay vào nhà người tội lỗi... Đụng vào hay ăn vào là ô ố ngay. Đức Giêsu đã phạm nhiều điều cấm kỵ, đã phá đổ nhiều bức tường ngăn cách kẻ xấu - người tốt, dân Do Thái và dân ngoại, nam và nữ, nô lệ và tự do... Ngài hồn nhiên đến với những người bị coi là ô ố để làm họ nên sạch.

Thật ra Đức Giêsu chẳng phản đối gì chuyện rửa tay, nhưng Ngài thấy nó có vẻ giả hình vì người ta chẳng để ý đến chuyện tẩy rửa trái tim. Rửa tay để được yên tâm, mãn nguyện, tránh khỏi phải rửa tâm hồn là điều khó hơn. Đức Giêsu cho ta thấy cái ô ố thực sự lại không đến từ đụng chạm hay ăn uống. Cái ô ố đáng sợ nằm ngay trong trái tim mỗi người. Nó không từ ngoài vào, nhưng từ trong ra. Ngài kể ra 12 ý định xấu xa bắt nguồn từ trái tim, ý định xấu dẫn đến hành động không đẹp (cc.21-22).

Cần trở về với trái tim của mình. Đó không phải là một cuộc dạo chơi, nhưng là một thách đố dám nhìn cái tôi sau lớp mặt nạ. “Hãy

(xem tiếp trang 3)

Một vài suy nghĩ khi đọc thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho Dân Chúa về những tội phạm tình dục trong hàng giáo sĩ

Hội Thánh Công giáo đang phải đối diện với một thử thách lớn, có thể gây tác động rất xấu lên đời sống đức tin của các tín hữu cũng như uy tín tinh thần của Hội Thánh trên thế giới. Làn sóng cáo buộc những tội phạm tình dục trong hàng giáo sĩ Chile chưa nguôi ngoai thì mới đây, làn sóng đó lại dâng cao hơn nữa tại Hoa Kỳ. Đức TGM McCarrick, nguyên Hồng y TGM Washington, DC., bị cáo buộc những tội phạm được cho là có cơ sở và đáng tin. Không lâu sau đó, Tòa án bang Pennsylvania (trong đó



có 6 Giáo phận Công giáo) công bố kết quả điều tra: “Ít nhất là cả ngàn nạn nhân của lạm dụng tình dục, lạm

(xem tiếp trang 4)

Đại hội mừng kỷ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

phận Hà Nội thì nhắc lại kỷ niệm vui khi ngài là thành viên của Nghĩa Binh Thánh Thể (tên gọi trước đây của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam).

Ngoài Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện diện và thuyết trình trong Đại hội còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi của HĐGM Việt Nam; Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt; Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa; cùng với 85 linh mục tuyên úy các liên đoàn.

Hòa chung trong đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam, Thiếu Nhi Thánh Thể Xuân Lộc tham gia Đại hội có 95 thành viên: 6 tuyên úy, 3 trợ úy và 86 huynh trưởng.

Cuộc hội ngộ này đã thể hiện sự hiệp nhất của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, sức sống thiêng liêng của phong trào đã lan tỏa khắp nơi. Đại hội cũng gợi lên niềm xác tín về bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và sự phù trợ của Đức Mẹ Maria, Nữ vương phong trào trong lịch sử 100 năm hình thành và phát triển của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam qua những biến cố thăng trầm; đồng thời khơi lên lòng yêu mến Thánh Thể, tinh thần hăng say tông đồ trong việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi nơi các tham dự viên. ■

Đại hội Thế giới các Gia đình tại Dublin...

than phiền và thậm chí tức giận, không chấp nhận những lời “cứng cỏi” của Chúa Giêsu trái ngược với sự khôn ngoan của người đời. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến bài đọc thứ hai, trích từ chương 6 của Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêzô, trong đó thánh nhân nói rằng “hôn nhân là một sự tham dự vào mầu nhiệm lòng trung tín ngàn đời của Chúa Kitô đối với hiện thể của Người là Giáo hội (x. Ep 5,32).

Nhưng giáo huấn này, mặc dù là tuyệt vời, có thể bị một số người coi là “một lời cứng cỏi”. Vì sống trong tình yêu, như Chúa Kitô yêu thương chúng ta (x. Ep 5,2), bao hàm sự bất chước chính sự hy sinh của Chúa, chết cho chính mình để tái sinh cho một tình yêu cao cả hơn và trường tồn hơn. Chỉ có tình yêu ấy mới có thể cứu thế giới khỏi nạn nô lệ tội lỗi, ích kỷ, tham lam và thái độ đứng đưng đối với những nhu cầu của những người kém may mắn. Đó là tình yêu mà chúng ta đã được biết trong Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu ấy nhập thể vào thế giới này nhờ một gia đình, và nhờ chứng tá của các gia đình Kitô trong mỗi thế hệ, tình yêu này có năng lực phá vỡ mọi hàng rào và hòa giải thế gian với Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở thành điều mà chúng ta đã được tiền định từ đời đời: thành một gia đình nhân loại duy nhất sống chung với nhau trong công lý, thánh thiện và hòa bình.

Không nản chí trước những thách đố tông đồ

Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng “Nhiệm vụ làm chứng cho Tin Mừng

(xem tiếp trang 3)

Đại hội Thế giới các Gia đình tại Dublin...

không phải là điều dễ dàng. Nhưng những thách thức mà các Kitô hữu ngày nay đang phải đương đầu, cũng không kém phần khó khăn hơn những thách thức mà các thừa sai đầu tiên người Ailen đã gặp phải. Tôi nghĩ đến thánh Colombanô, với một nhóm nhỏ các bạn đồng hành, đã mang ánh sáng Tin Mừng đến các phần đất Châu Âu trong một thời kỳ đen tối và sa đọa văn hóa. Sự thành công ngoại thường của các vị trong việc truyền giáo không dựa trên những phương pháp chiến thuật hoặc các kế hoạch chiến lược, nhưng dựa trên thái độ ngoan ngoãn, khiêm tốn có sự giải thoát, đối với những chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh. Chính chứng tá hằng ngày của các vị về lòng trung thành với Chúa Kitô và với nhau đã chinh phục những tâm hồn nồng nhiệt ao ước một lời ân sủng và đã góp phần làm nảy sinh nền văn hóa Âu Châu. Chứng tá ấy vẫn là một nguồn mạch ngàn đời cho việc canh tân tinh thần và truyền giáo đối với dân thánh trung thành của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cảnh giác rằng “Dĩ nhiên luôn có những người chống lại Tin Mừng, những người ‘lắm bầm’ chống lại những lời ‘cứng cỏi’ của Tin Mừng. Nhưng cũng như đối với thánh Colombanô và các bạn đồng hành đã đương đầu với nước băng giá và bão tố trên biển để theo Chúa Giêsu, chúng ta đừng bao giờ để cho mình bị ảnh hưởng hoặc nản chí vì cái nhìn băng giá của sự dửng dưng hoặc những bão tố thù nghịch”.

Bên vực những người yếu thế

Cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nói: “Nếu lương thiện với chính mình, chúng ta phải khiêm tốn nhận rằng cả chúng ta cũng có thể thấy giáo huấn của Chúa Giêsu là cứng cỏi. Thật luôn luôn khó tha thứ cho những người làm thương tổn chúng ta! Đón tiếp người di dân và người xa lạ vẫn luôn là một thách thức! Chịu đựng thất vọng, sự từ khước hoặc phản bội là một điều đau khổ dường nào! Bảo vệ những quyền của người mong manh, những người chưa sinh ra hoặc người già cả hơn, thật là điều gây khó chịu, dường như họ làm xáo trộn cảm thức tự do của chúng ta! Nhưng chính trong những hoàn cảnh như thế, Chúa hỏi chúng ta: “Cả con con nữa, các con có muốn bỏ đi hay không?” (Ga 6,67). Với sức mạnh của Chúa Thánh Linh Đấng khích lệ chúng ta và với Chúa luôn ở bên cạnh, chúng

ta có thể thưa: “Phải chăng chúng con đã chẳng tin nhận Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa sao?” (c. 69).

Đáp lại ơn gọi môn đệ thừa sai

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về ơn gọi làm môn đệ thừa sai của Chúa, ơn gọi chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, và thêm sức. “Giáo Hội trong toàn bộ được kêu gọi hãy ‘đi ra ngoài’ để mang những lời sinh sự sống vĩnh cửu cho những miền ngoại ô của thế giới. Ước gì Thánh lễ hôm nay cũng có mỗi người trong anh chị em, cha mẹ và các ông bà, các trẻ em, người trẻ, nam giới nữ giới, các tu huynh và nữ tu, những người chiêm niệm và thừa sai, phó tế và linh mục, trong việc chia sẻ niềm vui Tin Mừng! Ước gì anh chị em có thể chia sẻ Tin Mừng gia đình như một niềm vui cho thế giới!

Lời cám ơn

Cuối thánh lễ Đức hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã cám ơn Đức Thánh Cha và thông báo cho mọi người biết Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2021, kỷ niệm 5 năm ban hành Tông huấn *Amoris laetitia* (Niềm vui yêu thương) của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Về phần Đức Thánh Cha, ngài cũng ngỏ lời cám ơn Đức Tổng giám mục Martin và tổng giáo phận Dublin đã chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thế giới các Gia đình. Ngài cũng cám ơn chính quyền Ailen, những người thiện nguyện từ Ailen và nhiều nước khác trên thế giới, và bao nhiêu người khác đã cộng tác quảng đại vào việc tổ chức các sự kiện này.

Thánh lễ kết thúc lúc gần 17g chiều giờ địa phương. Tại nhà thánh, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cám ơn 10 người thuộc Ban tổ chức Đại hội Thế giới các Gia đình, sau đó, ngài tới nữ tu viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi và Thánh nữ Catarina Siena, ở Cabra, chỉ cách Công viên Phoenix gần 2 km, để gặp gỡ riêng Hội đồng Giám mục Ailen, gồm các vị chủ chăn của 26 giáo phận hợp thành 4 giáo tỉnh toàn quốc.

Sau cuộc gặp gỡ, vào lúc 18g30, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế của thành phố Dublin. Tại đây có đại diện chính quyền, các vị Tổng giám mục và một gia đình tiên biệt Đức Thánh Cha, trước khi ngài lên máy bay trở về Roma. ■

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

tao cho mình một trái tim mới” (Ed 18,31). Đó là lệnh truyền của Đức Chúa, nhưng con người chẳng thể tự mình thay tim. “Ta sẽ thanh tẩy các người. *Ta sẽ ban cho các người một trái tim mới”* (Ed 36,25tt). Đối được trái tim là đổi được tất cả.

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở Hội Thánh. Truyền thống, luật lệ và nghi thức là điều cần thiết, nhưng không được quên điều cốt tủy của luật Chúa là yêu thương. Tôn kính Thiên Chúa qua phụng vụ là điều phải làm, nhưng phải đặt trái tim và cuộc sống mình trong đó. Chúng ta vẫn có thể lẫn lộn cái chính với cái phụ. “*Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ”* (c.14). Đó là lời Đức Giêsu nhắc nhở đám đông ngày xưa và chúng ta hôm nay.

CÁU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con.

Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con.

Xin cho con ý thức những lo âu, sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn.

Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người, bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Một vài suy nghĩ khi đọc thư của Đức Thánh Cha...

dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm do các linh mục trong thời gian gần 70 năm qua” (Thư của Đức Thánh Cha). Ngoài ra còn có những cáo buộc các giám mục đã tìm cách che giấu tội phạm hoặc dàn xếp kín rồi chuyển đương sự đi nơi khác.

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Phanxicô viết thư, không chỉ gửi cho người Công giáo tại Hoa Kỳ hay Chile nhưng là cho toàn thể Dân Chúa. Hi vọng lá thư này sẽ sớm được dịch sang tiếng Việt để mọi người có thể trực tiếp đọc và suy nghĩ. Ở đây chỉ xin chia sẻ vài suy nghĩ.

1. Nỗi đau chung chứ không của riêng ai

Thư của Đức Thánh Cha mở đầu bằng lời của Thánh Phaolô: “Nếu một chi thể bị đau, mọi chi thể cùng đau” (1Cr 12,26), và lời này cũng được chọn làm tiêu đề cho hai phần chính của lá thư. Chọn lựa đó làm nổi bật tình liên đới giữa các chi thể trong cùng một Thân thể Đức Kitô là Hội Thánh.

Đó là sự liên đới trong tình thương cảm với các nạn nhân, với nỗi đau thể lý và tinh thần mà họ phải chịu đựng trong nhiều năm qua.

Đó là sự liên đới trong việc thực thi công lý, chứ không thể chỉ tìm cách che giấu hoặc dàn xếp bên trong cho ổn thỏa, còn kẻ thủ ác cứ tiếp tục lối sống cũ.

Đó còn là sự liên đới trong việc ngăn ngừa những tội phạm tình dục, ngăn ngừa bằng giáo dục, bằng những quy định và bằng cả luật pháp.

Đó cũng là sự liên đới trong việc đền bồi phạt tạ vì *scandal* này quá lớn trong lòng Hội Thánh: “Đức Kitô bị phản bội do chính các môn đệ Ngài, do việc họ rước Mình Máu Chúa cách bất xứng, chắc chắn đây là nỗi đau khổ lớn nhất mà Đấng Cứu độ phải chịu; nó đâm thấu trái tim Ngài. Từ đáy lòng, chúng ta chỉ có thể kêu lên: Kyrie eleison, Lạy Chúa, xin cứu chúng con” (Hồng y Joseph Ratzinger, Thư của Đức Thánh Cha).

2. Lạm dụng tình dục và những mối liên hệ

Thông thường, khi nói đến *scandal* hiện nay, người ta chỉ nhấn mạnh việc lạm dụng tình dục, nhưng trong Thư gửi Dân Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nói đến bộ ba: lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực,

lạm dụng lương tâm. Bởi lẽ những lạm dụng tình dục bị tố giác thường xảy ra trong tương quan giữa người cầm quyền và người dưới quyền: nhà đào tạo và người được đào tạo, cha giáo và chủng sinh, bề trên và bề dưới, cha và con thiêng liêng. Ngoài ra, khi xảy ra sai phạm, người trên lại tìm cách ép buộc hoặc gây áp lực để người dưới không được tiết lộ, với đe dọa ngầm là sẽ phải nguy hiểm hoặc chịu thiệt thòi. Những lạm dụng này gắn liền với chủ trương giáo sĩ trị, vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định: “Nói không với lạm dụng là cương quyết nói không với mọi hình thức của giáo sĩ trị”. Đây chẳng phải là lời cảnh cáo, hoặc ít ra là lời mời gọi gửi đến các giám mục, linh mục sao? Không chỉ về những lỗi phạm luật độc thân nhưng còn là cách sử dụng quyền bính trong việc điều hành cộng đoàn được trao phó cho mình.

Ngoài ra, tuy không được nói đến trong thư nhưng có một vấn đề được bàn tới rất nhiều trong giới Công giáo tại Hoa Kỳ, là vấn đề đồng tính luyến ái. Độc giả nào quan tâm có thể đọc một vài bài sau trên mạng internet:

– Msgr. Charles Pope, *Active Homosexuality in the Priesthood Helped Cause this Crisis*, nregister.com

– Daniel Mattson, *Why Men like me should not be Priests?* firstthings.com

– Dominic Legge, O.P., *Cleansing the Church*, firstthings.com

Các tác giả nêu lên mối quan ngại về quan hệ đồng tính trong các chủng viện và hàng giáo sĩ, đến nỗi được cho là thứ văn hóa ngầm (subculture), và điều này được cho là nguyên nhân chính dẫn đến những cáo buộc về lạm dụng tình dục hiện nay. Mối quan ngại trên không phải là không có cơ sở vì theo bản Tường trình năm 2004 do chính Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chủ trương thì: (1) 81% những vụ linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục là với trẻ nam; (2) 78% những vụ cáo buộc là quan hệ tình dục đồng tính với những trẻ nam đã qua tuổi dạy thì chứ không phải với trẻ con (x. *The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States*).

Ngoài ra, theo Đức Ông Charles Pope, chỉ cần nhận thức thông thường cũng đủ thấy không nên nhận những thanh niên có khuynh hướng đồng tính vào chủng viện, vì để một chủng sinh đồng tính (*homosexual*) sống trong chủng viện chẳng khác gì để một chủng sinh có khuynh hướng dị tính

(*hetero-sexual*) ở trong một tu viện nữ! Tuy Đức Thánh Cha Phanxicô không nói đến vấn đề này trong thư nhưng ngài từng nói với các nhà đào tạo chủng viện: “Nếu có chút nghi ngờ nào thì tốt hơn là đừng nhận vào”.

3. Giải pháp thiêng liêng

Trong lá thư quan trọng này, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể Dân thánh Chúa “thực hành sám hối bằng cầu nguyện và chay tịnh”. Người ta có thể thắc mắc: Trước một scandal lớn như thế mà chỉ kêu gọi ăn chay và cầu nguyện thôi thì giải quyết được gì? Thế nhưng từ nhân quan thiêng liêng, đây chính là giải pháp căn cơ nhất vì chính Chúa Giêsu đã dạy: “Không thể trực xuất giống quý này nếu người ta không ăn chay cầu nguyện” (Mt 17,21).

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cũng phản ánh tâm tư của nhiều người trong cuộc. Đức cha Scharfenberger, giáo phận Albany tại Hoa Kỳ, nói: “Chúng ta có thể và tôi tin tưởng là chúng ta sẽ củng cố những luật lệ, quy định và biện pháp để ngăn ngừa những vi phạm trầm trọng này, thế nhưng ở tâm điểm của vấn đề, đây không chỉ là chuyện thi hành luật pháp, đây là cuộc khủng hoảng sâu xa về mặt thiêng liêng”. Giám mục Robert Baron viết: “Thánh Phaolô đã cảnh giác là chúng ta không chỉ chiến đấu chống lại xác thịt và máu huyết nhưng là chống lại “những quyền lực thần thiêng”. Vì thế công việc chính của Hội Thánh trong thời điểm tàn phá này là phải cầu nguyện, ý thức và kiên trì kêu cầu Đức Kitô và các thánh”. Giáo sư Robert P. George, Đại học Princeton, cho rằng gốc rễ của vấn đề là sự bất trung và giải pháp tốt nhất là sự trung tín của những người có chức thánh: trung tín với lời thề hứa khi chịu chức, trung thành với giáo huấn của Hội Thánh.

Tất cả đều hàm chứa lời mời gọi quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo thiêng liêng cho những người chuẩn bị lãnh nhận chức thánh. Đào tạo tri thức và mục vụ đương nhiên là cần thiết trong thời đại ngày nay, nhưng ở nền tảng vẫn là việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng, hướng đến sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng nơi các chủng sinh. Đây là nền tảng để các linh mục tương lai sống ơn gọi của mình cách đúng đắn, thiết lập những tương quan lành mạnh, vững vàng trước những thử thách và cảm nhận niềm vui trong đời dâng hiến. ■

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm